



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑ รัฐคูเวต

- คณะรัฐมนตรีรัฐคูเวตลาออกท่ามกลางความขัดแย้งในรัฐสภา

๒ สาธารณรัฐอินเดีย

- ศาลฎีการะงับกฎหมายการทำกรเกษตรในอินเดีย

๓ รัฐปาเลสไตน์

- ปาเลสไตน์ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไป

๑. คณะรัฐมนตรีรัฐคูเวตลาออกท่ามกลางความขัดแย้งในรัฐสภา

ในขณะที่ นาย Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah นายกรัฐมนตรีรัฐคูเวตมีกำหนดการที่จะถูกอภิปรายในการประชุมรัฐสภาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีรัฐคูเวตได้ยื่นการลาออกต่อ นาย Sheikh Sabah เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพียงหนึ่งเดือนหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลและเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาได้ยื่นคำร้องขอเปิดการประชุมรัฐสภาเพื่ออภิปรายซักถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จึงถือเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งแรกสำหรับผู้นำประเทศคนใหม่ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

นาย Sheikh Sabah นายกรัฐมนตรี ต้องยื่นเรื่องการลาออกไปยัง Emir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ประเทศสมาชิกโอเปค เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะรัฐมนตรีลาออก

ในการประชุมทั่วไปสมัยแรกของรัฐสภาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาผู้ริเริ่ม ๓ คน พร้อมด้วยสมาชิกสภาอีกกว่า ๓๐ คน ร่วมสนับสนุนให้เปิดประชุมรัฐสภาเพื่อซักถามนาย Sheikh Sabah นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ เกี่ยวกับประเด็นการตั้งคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้สะท้อนถึงผลการเลือกตั้งที่แท้จริง และยังได้รับการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานรัฐสภาและคณะกรรมการต่างๆ อีกด้วย

รัฐคูเวตมีระบบการเมืองแบบเปิดมากที่สุดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย โดยรัฐสภามีอำนาจในการออกกฎหมายและสามารถอภิปรายซักถามรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐสภาจะเป็นของบุคคลต่างๆ ในครอบครัวของรัฐบาล ความขัดแย้งและการไม่สามารถหาข้อยุติได้ระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาบ่อยครั้งนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีและการยุบสภาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงทุนและการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ และความขัดแย้งครั้งล่าสุดเกิดจากการที่รัฐบาลพยายามจัดการกับปัญหาวิกฤตสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่รุนแรง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สินฉบับใหม่ ส่งผลให้การออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง

ที่มา: <https://www.aljazeera.com/news/2021/1/12/kuwaits-government-resigns-in-challenge-for-new-emir>

๒. ศาลฎีกาจะรับกฎหมายการทำการเกษตรในอินเดีย

ในวันอังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ศาลฎีกาของอินเดียจะรับการใช้กฎหมายเกษตรฉบับใหม่ ซึ่งได้จุดชนวนให้เกษตรกรหลายหมื่นคนนอกกรุงนิวเดลีก่อการประท้วงหลายสัปดาห์ โดยศาลฎีกากล่าวว่าต้องการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลและเกษตรกรผู้ประท้วงที่กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรต้องตกอยู่ภายใต้ธุรกิจขนาดใหญ่

นาย Sharad Arvind Bobde หัวหน้าผู้พิพากษา กล่าวว่าศาลจะระงับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำการเกษตรทั้ง ๓ ฉบับจนกว่าจะมีคำสั่งอื่นต่อไป และกล่าวเสริมว่าจะถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของนาย Narendra Modi นายกรัฐมนตรี โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพยายามแก้ไข

ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อ โดยศาลกล่าวว่าคณะกรรมการจะประชุมครั้งแรกภายใน ๑๐ วันนับจากวันอังคารนี้ และจะต้องส่งรายงานพร้อมคำแนะนำภายในสองเดือน

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ประท้วงที่ใหญ่ที่สุดที่ชายแดน Singhu อยู่ทางตอนเหนือของเดลีกล่าวยินดีกับคำตัดสินของศาล แต่จะไม่ยอมยกเลิกการประท้วงจนกว่ากฎหมายการทำเกษตรกรรมทั้ง ๓ ฉบับจะถูกยกเลิกอย่างถาวร และกลุ่มเกษตรกรเกรงว่าภายใต้ระบบใหม่ กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่จะสามารถบีบบังคับเกษตรกรเพื่อผลกำไรและจะทำลายวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้กับผู้ซื้อโดยตรงแทนที่จะขายที่ตลาดของรัฐ และรัฐบาลได้กล่าวว่าจะไม่พิจารณายกเลิกกฎหมาย แม้ว่าการประชุมระหว่างรัฐบาลและเกษตรกรหลายครั้งจะไม่บรรลุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคม

ที่มา: <https://www.channelnewsasia.com/news/world/supreme-court-suspends-india-s-contentious-farming-laws-13946612>

๓. ปาเลสไตน์ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีปาเลสไตน์แถลงว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายในปลายปีนี้ เพื่อสมานความแตกแยกที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฟาตาค์ อันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๔๙ ที่ได้สร้างความประหลาดใจเนื่องจากกลุ่มฮามาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้สร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มฮามาสกับกลุ่มฟาตาค์ รวมทั้งก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองเมื่อกลุ่มฮามาสได้เข้ามายึดอำนาจในเขตฉนวนกาซาในปีต่อมาซึ่งการประกาศจัดการเลือกตั้งดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแสดงท่าทีเพื่อให้นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพอใจ โดยปาเลสไตน์ต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตกต่ำกับสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ศูนย์วิจัยด้านนโยบายของปาเลสไตน์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อเดือนธันวาคมพบว่า ประชาชน ร้อยละ ๕๒ คิดว่าภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นจะไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ไม่ว่าจะกลุ่มใดชนะการเลือกตั้งอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่ยอมรับ

นายHani al-Masri นักวิเคราะห์ทางการเมืองของเขตเวสต์แบงก์กล่าวว่า ปาเลสไตน์กำลังก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สำคัญแม้ว่าหนทางนั้นอีกยาวไกล อีกทั้งยังมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหากไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ การดำเนินการมาทั้งหมดจะถึงจุดล้มเหลว นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ชาวปาเลสไตน์กล่าวว่า อุปสรรคต่างๆรวมทั้งความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฟาตาค์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจหลักในองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ อีกทั้งยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะใช้กลไกใดเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมถึงแม้ว่าจะมีผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์

อย่างไรก็ตาม โฆษกต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปแถลงว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลปฏิเสธไม่ยอมรับในรัฐบาลปาเลสไตน์ ซึ่งชาติตะวันตกถือว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยินดีกับการประกาศจัดการเลือกตั้งในปาเลสไตน์ โดยสหภาพยุโรปพร้อมให้การสนับสนุนผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้ง และขอเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมด นอกจากนี้ นาย Antonio Guterres โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าวอองค์กรสหประชาชาติพร้อมให้การสนับสนุนความพยายามของปาเลสไตน์ในการดำเนินการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างเอกภาพของปาเลสไตน์

ทั้งนี้ ทางการอิสราเอลไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ และยังไม่แน่ชัดว่าอิสราเอลจะอนุญาตให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในเยรูซาเล็มตะวันออกตามที่เคยทำมาก่อนหน้านี้หรือไม่ เช่นเดียวกับที่มีการวางแผนจัดการเลือกตั้งในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นาย Hanna Nasir ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของปาเลสไตน์กล่าวว่า ปาเลสไตน์มีทางเลือกอื่นและสิ่งที่สำคัญคือประชาชนจากเยรูซาเล็มสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนี้ได้

ปัจจุบันฉนวนกาซาเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในขณะที่ฐานอำนาจของกลุ่มฟาตห์ของนาย Mahmoud Abbas อยู่ในเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลยึดครองอยู่ ซึ่งการเจรจาของทั้งสองกลุ่มนี้ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างยั่งยืนและการให้คำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ที่จะจัดการเลือกตั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นาย Mahmoud Abbas กล่าวว่า การเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่มา: <https://www.aljazeera.com/news/2021/1/17/uncertainty-as-palestines-abbas-announces-elections>

นางกนกพร จูทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ